



# EGCO รับไฟเขี้ยวหน้าเข้า LNG

## กทพ.คลอดใบอนุญาต เพิ่มโอกาสลงทุนในอนาคต



นิวส์ คอนเน็คท์ - EGCO แจงได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG จำนวน 200,380 ตันต่อปีเป็นเวลา 10 ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าของกลุ่ม EGCO หวังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

นายเทพรณ์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบ [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

**STECH** เทรดวันแรก เชื่อมันผลตอบรับดี หอบเงินขยายธุรกิจ นิวส์ คอนเน็คท์ - STECH เทรดวันแรกมันใจนักลงทุนตอบรับดี เตรียมนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง เพิ่มกำลังการผลิต และชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า หุ่นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เชื่อมันว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสการเติบโตรับอานิสงส์การลงทุนในประเทศ [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

# QTC ถู้อกษดีย้ายเข้า SET

## เดินหน้าประมผลงานเพียบ

นิวส์ คอนเน็คท์ - QTC ฤกษ์ดี 29 ก.ค. นี้ ย้ายเข้าซื้อขายกระดาน SET หวังตั้งสถาบัน-กองทุนร่วมถือหุ้น เสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว มันใจรายได้ปี 64 วิ่งสู่ระดับ 1.2 พันล้านบาท

นายพุดพิพัฒน์ ดันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคิวทีซีเอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยว่า ภายในวันที่ 29 ก.ค. 64 บริษัทจะย้ายเข้าซื้อขายใน SET จากปัจจุบันที่ซื้อขายอยู่ในตลาด mai ซึ่งขณะนี้มีสถานบันการเงินและกองทุนขนาดใหญ่แสดงความสนใจเข้าร่วมถือหุ้นหลายราย

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



**BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ** - นางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 180,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือด ให้แก่ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา





## EGCO

การออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) ให้แก่ EGCO ในปริมาณ การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) สูงสุด 200,380 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อ นำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าเอสพีที ในกลุ่ม EGCO จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขนาด กำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ (MW) ใช้ปริมาณ 54,000 ตันต่อปี, โรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 122 MW

ใช้ปริมาณ 27,000 ตันต่อปี และโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจน จังหวัดระยองที่จะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม (SPP Replacement) ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะสิ้นสุดในปี 67 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งระหว่าง 100-120 MW ใช้ปริมาณ 119,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ EGCO ได้แจ้ง กพพ. ในการขอ ปรับแผนนำเข้า LNG รอบแรกปลายปี 64 ซึ่งการดำเนินการจริงจะขึ้นอยู่กับพิจารณา ของ กพพ. รวมทั้งวางแผนจะนำเข้า LNG อย่าง เต็มรูปแบบตั้งแต่ไตรมาส 3/65 เป็นต้นไป โดยแหล่งก๊าซที่จะนำเข้ามาใช้งานอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะนำเข้าจากแหล่ง

ก๊าซในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ซึ่งการนำเข้า LNG ดังกล่าวจะช่วยบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าให้ลดต่ำลง และเปิดโอกาส การลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงของกลุ่ม EGCO ในอนาคต

“บทบาทใหม่ของกลุ่ม EGCO ในฐานะ ผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ นอกจากจะส่งผลดีต่อธุรกิจหลักในด้านของการ เพิ่มความสามารถในการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิง ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งดังกล่าวแล้ว ยังเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจ เชื้อเพลิงในอนาคตด้วย” นายเทพรัตน์ กล่าว ●



## QTC

อย่างไรก็ตาม การให้สถาบันการเงินหรือ กองทุนเข้าถือหุ้นนั้นบริษัทจะพิจารณาอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน หากสามารถเกื้อหนุนธุรกิจได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก็มีโอกาที่ทาง ผู้ถือหุ้นใหญ่จะขายหุ้นออกมาบางส่วนให้กับทาง พันธมิตรที่มีความสนใจจะถือหุ้น

ซึ่งในอนาคตนั้นทางบริษัทเชื่อว่าจะมี โปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้น และต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยเป็นไปได้ว่า จะต้องเป็นการระดมเงินทุน ร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย หรือ อาจใช้เครื่องมือการเงินอื่นๆ ที่สามารถสร้าง ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าให้กับนักลงทุนต่อไป

สำหรับภาพรวมรายได้ปี 64 คาดว่ารายได้ จะเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 1,200 ล้านบาท โดยปัจจุบัน

บริษัทมียอดรอโอน (Backlog) จำนวนกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้เข้ามาในปีนี้ทั้งหมด รวมทั้งบริษัทมีการเสนอเข้ารับงานและรับรู้ผล จากการประมูลงานในทุกเดือน จึงทำให้มีงานใหม่ เข้ามาเสริม Backlog อย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทยังเตรียม เข้าประมูลมีหลายโครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมหลัก หลายร้อยล้านบาท ในหน่วยงานของ การไฟฟ้า ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมถึงภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับความคืบหน้ากรณีการเจรจากับ บริษัท Huawei จากประเทศจีนในการเป็นตัวแทน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียม- ไอออนในประเทศไทย ขณะนี้ติดปัญหาด้าน การติดต่อสื่อสาร เนื่องจากโควิด-19 ที่ระบาค อยู่ในปัจจุบัน แต่หากมีการเปิดประเทศและ สามารถเริ่มการเจรจาได้ บริษัทเชื่อว่าจะได้ เริ่มจำหน่ายสินค้าได้โดยเร็ว ●

## STECH

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน ประมาณ 550 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง) จะนำไปใช้ขยายธุรกิจเสาคอนกรีต อัดแรงประมาณ 298 ล้านบาท ตามโครงการ ที่วางไว้ โดยลงทุนในโรงงานใหม่ 2 แห่งที่ชลบุรี และมุกดาหาร รวมทั้ง เพิ่มกำลังการผลิตใน โรงงานเดิม รวมถึงจะใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นประเภท ตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ ต้นทุนทางการเงินลดลงและอีกส่วนหนึ่ง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์โควิด นับเป็นอีกความท้าทายของบริษัทในทุก



อุตสาหกรรม แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการ ภายใต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ภาพรวมงานโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่รอส่งมอบ

(Backlog) เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีโอกาส ประมูลงานเพิ่ม จึงเชื่อว่าจะส่งผลให้การ ดำเนินงานในปี 64 เติบโตจากปี 63 ที่มีรายได้รวม 1,550.33 ล้านบาท กำไรสุทธิ 140.60 ล้านบาท ●



**ทักษิณ ตันติไพจิตร**

**FTE คว้างานเพิ่ม 6 โครงการ**

งานไหลเข้าต่อเนื่อง สำหรับ บมจ. ไฟร์เทรคเอ็นจิเนียริง (FTE) ล่าสุดได้รับงานใหม่ 6 โครงการจากลูกค้าภาคเอกชน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้า มูลค่ารวม 25 ล้านบาท หนุน Backlog ทะยาน 450 ล้านบาท ก็แหม! มีเอ็มดี “ทักษิณ ตันติไพจิตร” ทั้งเก่ง ทั้งขยัน ไร้อะไรที่หั่นสบายใจได้



**ชคมกล พุ่มพันธุ์ม่วง**

**เกาะติดงบ Q2 ของ WP**

ถึงเวลาที่แฟนพันธุ์แท้ของ บมจ. ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี (WP) ต้องมาเกาะติดงบQ2 ว่าจะโชว์ฟอร์มให้แฟนคลับได้ชื่นใจหรือไม่ท่ามกลางโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่จากการที่ซีอีโอคนเก่ง “ชคมกล พุ่มพันธุ์ม่วง” ลุยจัดกระบวนการ รุกขยายธุรกิจก๊าซ LPG แบบเต็มเหนี่ยว ทั้งขยายจุดกระจายสินค้า ภาคครัวเรือน, ขยายช่องทางการขาย (Export) ทำให้ภาพรวมธุรกิจได้รับผลกระทบไม่มากนัก แถมมีผู้ผลงานดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน.. งบจะโดดเด่นโดนใจแค่ไหน ต้องรอชม



**สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์**

**BIZ มือขึ้น!**

ต้องให้คะแนนเต็ม 10 สำหรับ บมจ. บิสซิเนสโกลเม้นท์ (BIZ) เพราะในช่วงครึ่งปีแรกคว้างานใหม่มาแบบรัวๆ ดัน backlog ทะลุ 2.5 พันล้านบาท ปีนี้ฉายแววผลงานโดดเด่นทำสถิตินิวไฮ ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ฟากแม่ทัพ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” ส่งซิกโตรมาส 2/64 แนวโน้มดีดี แ่วๆว่า เร็วๆ นี้อาจมีเรื่องดีๆ ให้ได้โดนใจแบบจัดเต็มกันอีก

**ภาพข่าว**



**สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากให้ผู้ป่วยโควิด-19**

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรศ. ดร. นพ. ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี. มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M-Dent จำนวน 1,500 ชุด ให้กับผู้ป่วยประเภทที่ไม่มีอาการ และมีอาการน้อยจากการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยมีนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบ

**EKH ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด**

นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาล พร้อมผู้บริหารบริษัท เอกซัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอกซัย ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม แก่พนักงาน บริษัท กันยง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,200 คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายทาเคโนริ อะดาคิ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ

